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      -ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. 256๕ 
วันจันทร์ที่  ๒๙  สิงหำคม  256๕ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
........................................................... 

 
ผู้มำประชุม 

 
ผู้ไม่มำประชุม    
  -ไม่มี- 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ พูน แตกโพธิ์  
๒ นางสาวสุวนันท์  กระพือพงษ์ เลขานุการสภา อบต. สุวนันท์  กระพือพงษ์  
๓ นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖ สวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง  
๔ นางบรรจง  ร่มเริง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ บรรจง  ร่มเริง  
๕ นางจิราวรรณ  สุดพลับ รองประธานสภาฯ จิราวรรณ  สุดพลับ  
๖ นายส าเริง  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ ส าเริง  มิ่งพิมาย  
๗ นางล ายงค์  ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ล ายงค์  ราวพิมาย  
๘ นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ประภากร  อยู่เย็น  
๙ นายบัญญัติ  ทะเลดอน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ บัญญัติ  ทะเลดอน  

๑๐ นายณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ ณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย  

๑๑ นายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ชูชาติ เทือกพุทรา  
๑๒ นายณรงค์  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ณรงค์  มิ่งพิมาย  
๑๓ นายสายชล  ยิ้มน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สายชล  ยิ้มน้อย  
๑๔ นายชัยยงค์  พอดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ชัยยงค์  พอดี  
๑๕ นายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ บุญเสริม กรวดกระโทก  
๑๖ นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์  
๑๗ นายประจวบ  เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ ประจวบ  เนื้อนา  
๑๘ นายมนตรี  เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ มนตรี  เด่นดวง  
๑๙ นางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ มัทนา อ่ิมเพ็ง  
๒๐ นายสมพงษ์  มิดสันเทียะ ประธานสภาฯ สมพงษ์  มิดสันเทียะ  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง ภาษิต แสนเจ๊ก  

๒ นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง รองนายก อบต.หนองระเวียง ปราณีศิลป์ ปราสาทสูง  

๓ นายสมควร อาศัยไร่ รองนายก อบต.หนองระเวียง สมควร อาศัยไร่  

๔ นายสมัย ดีกล้า เลขานุการนายกฯ  สมัย ดีกล้า  

๕ นางสาวลลิตยา ศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ลลิตยา ศักดิ์ศรี  

๖ นายณัฐฐากร จ่ายนอก ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร ณัฐฐากร จ่ายนอก  

๗ นางสาวสุชาดา สมสวนจิต ปลัด อบต.หนองระเวียง สุชาดา สมสวนจิต  

๘ นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัด อบต.หนองระเวียง ภัททิยา สมสวนจิต  

๙ นางสาวน้ าทิพย์ ชอบใจ ผอ. กองสวัสดิการสังคม น้ าทิพย์ ชอบใจ  

๑๐ นางสุกัญญา อุดมผล นักวิชาการการเงินและบัญชี สุกัญญา อุดมผล  

๑๑ นางมนัสดา โสมทองกลาง นักวิชาการสุขาภิบาล มนัสดา โสมทองกลาง  

๑๒ นางสาวประสิตา  งามพิมาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ประสิตา งามพิมาย  
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
256๕ 

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 256๕  เวลา  09.30  น. 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธานสภาฯ ๑.สมาชิก อบต.มาครบทุกคน 

๒.ในส่วนของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการลงมติร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการลงมติร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    

ระเบียบวำระท่ี  2          เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

1.รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 256๕ วันที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. 25๖๕ 

ประธานสภาฯ สมาชิก อบต.ทุกท่านคงได้ตรวจรายงานการประชุมที่จัดเตรียมให้สมาชิกไว้
ตรวจสอบแล้ว  มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 256๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
พ.ศ. 256๕  หรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากไม่มีสมาชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธานสภาฯ ผมขอผ่านไป 

 วาระท่ี 4 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 4.1 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

256๖ 4.1.1 วำระท่ี 2 แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายประภากร เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายประภากร อยู่ เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๕ เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยมติที่ประชุมได้รับหลักการในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง และได้ก าหนด
ระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๖, 17 
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และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการแปรญัตติตามขั้นตอนนั้น คณะกรรมการ
แปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ครบก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่
ปรากฏว่ามี ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง
ผู้ ใด ม ายื่ น ค า เสน อขอแป รญั ตติ แล ะ ได้ ใช้ เวล า ใน การ พิ จ ารณ า 
โดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อใดตอนใด จึงมีมติคงตามร่าง
เดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงได้เสนอและท่ีประชุม
ได้รับหลักการไว้ 

ประธานสภาฯ  ครับ ไม่มีการแปรญัตติในวาระท่ี ๒ ผมก็จะผ่านไปเป็นวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

  4.1.2 วำระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 256๖ ตามข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กระผมจึงขอมติที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 (สมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง) 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 (ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือ) 
ที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบ      ๑๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
 งดออกเสียง       ๒ เสียง 
 สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  ๒๐ คน 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิก อบต. ทุกท่าน ผมนายภาษิต แสนเจ๊ก 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงในเรื่องการจัดการน้ าล าจักราช
ผมได้น าเรียนไปยังท่านนายอ าเภอได้รับทราบข้อมูลไปแล้วในการแก้ไข
ปัญหาทั้งในส่วนของนายอ าเภอและผมเองได้คุยกับกรมเจ้าท่ามีหมู่ที่ ๓ 
และหมู่ที่ ๔ ที่เกิดจากน้ าเอ่อล้นจากล าจักราชทางน้ าไหลไม่สะดวกน้ าตื้น
เขินมีกิ่งไม้กอไผ่กีดขวางทางน้ าท าให้น้ าไม่สามารถไหลสะดวกได้ ในเรื่อง
การจัดการน้ าผมได้คุยกับกรมเจ้าท่าและทางเจ้าหน้าที่  อบต.ได้ถ่ายรูป
น าเสนอจุดพิกัดทางอากาศและได้น าเสนอท่านนายอ าเภอและยื่นเรื่องไปยัง
อ าเภอแล้วและทางอ าเภอได้ประสานงานไปยังกรมเจ้าท่าและหมู่ที่17 ใน
ส่วนของคลองน้ าในพ้ืนที่ส่วนการเกษตรมีการน าท่อไปใส่ในส่วนของ ของ
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ต าบลหนองระเวียงและต าบลธารละหลอดไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่น้ าไหลไม่สะดวกผมได้ประสานกับทางนายกแจ่ม เม่ากลาง ได้ไปดูพ้ืนที่
เพราะอยู่ในพ้ืนที่ต าบลธารละหลอดก็ได้จัดการและรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในส่วนตรงนี้แล้วและทางต าบลธารละหลอดได้ด าเนินการส่งเอกสาร
ไปทางอ าเภอเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ ๑๐ ในเรื่องของบล็อกคอนเวิร์สที่ไม่พอต่อ
การระบายน้ าท าให้เกิดน้ าไหลไม่สะดวกให้ใส่บล็อกคอนเวิร์สเพ่ือให้ระบาย
น้ าเพ่ิมได้แต่ถ้าใส่บล็อกคอนเวิร์สที่ได้น าเสนอมาผมคาดว่าน้ าไหลเซาะ
บริเวณพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงฉะนั้นผมได้ไปส ารวจและจะสามารถด าเนินการท า
ตรงด้านหน้าได้หรือไม่เพราะบล็อกคอนเวิร์สอยู่ในส่วนด้านหน้าพอดีในส่วน
ของการใส่ท่อสองท่อตรงนั้นถ้าจะต้องท าด้านหน้าหรือเป็นคลองและข้ามไป
ฝั่งตรงข้ามตอนนี้น้ าตื้นเขินท าให้น้ าระบายไม่ทันในส่วนตรงนี้ก็จะได้แก้ไข
ปัญหาในทุกหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับล าจักราชน้ าเอ่อล้นไหลไม่ทัน ในส่วนการ
แก้ไขในระยะยาวและในระยะสั้นผมจะรีบด าเนินการและน าเสนอกับทาง
อ าเภอเรียบร้อยและร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกันครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            เชิญท่านประภากรครับ 
นายประภากร  เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

ประภากร  อยู่เย็น  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕  ชาวบ้านสอบถามเรื่องวางท่อ
หน้า อบต.หนองระเวียง ชาวบ้านสอบถามเม่ือไหร่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
เรียนถามผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและผมจะน าข้อมูลไปบอกกล่าวชาวบ้านให้
ทราบเกิดจากสาเหตุอะไรครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายก อบต.                           ในส่วนของโครงการแต่ละโครงการผู้รับเหมาได้ท าตามสัญญามีระยะเวลาใน

การส่งมอบงานเรื่องนี้ผมได้น าเรียนให้ที่ประชุมแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
หรือถ้าเกิดอุบัติเหตุ ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ผมมีความเป็นห่วงพ่ีน้องชาว
ต าบลหนองระเวียงเช่นกันครับ ท่านที่รับผิดชอบและดูแลเอกสารสัญญาใน
ส่วนที่ผู้รับเหมาด าเนินการล่าช้า ผมได้ขอดูในส่วนสัญญาเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขและเร่งรัดในการด าเนินงานให้แล้วเสร็จครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            เชิญท่านบุญเสริม ครับ 
นายบุญเสริม เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญ

เสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๔ ผมขอน าเรียนไปยังเขต
ผู้รับผิดชอบหมู่ที่  18 กับหมู่ที ่14 ครับเรื่องต้นต้นไม้ที่ปกคลุมบนถนนจาก
หมู่ที่ 18 ไปยังหมู่ที่ 14 อยากปรึกษาท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ และท่านนายก อบต.ผมอยากให้ตัดกิ่งไม้ด้านทิศใต้เพราะมีรถบรรทุกและ
รถเล็กสัญจรไปมา ผมอยากปรึกษาให้ตัดกิ่งไม้ออก ขออนุญาตน าเรียนท่าน
นายก อบต. เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                เชิญท่านล ายงค์ ครับ 
นางล ายงค ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางล า

ยงค์ ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๗  จากการเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ขับออกมาชนกับรถบรรทุก 
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18 ล้อ น่าจะเกิดจากมีต้นไม้ ต้นกล้วยและกอไผ่บดบังรถบรรทุก ๑๘ ล้อท า
ให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ น่าจะมองไม่เห็นรถบรรทุก 18 ล้อทีก่ าลังขับผ่านมาจึง
ท าให้เกิดการชนที่รถบรรทุก ๑๘ ล้อ และท าให้เสียชีวิตขณะที่ชนกับ
รถบรรทุก ๑๘ ล้อค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ                         อย่างที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ ได้แจ้งมานั้นก็อยากให้เกิดการพัฒนา
ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา
เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตผมขอฝากท่านรองประธานสภาฯได้
จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยด้วยครับ เชิญท่านสายชลครับ 

นายสายชล เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสาย
ชล ยิ้มน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ผมขอกล่าวขอบคุณท่านนายก อบต. ที่
ให้ความส าคัญกับพ่ีน้องชาวต าบลหนองระเวียงทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่ ๔ 
ในทุกโครงการและเรื่องน้ าท่วมทุกปีหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่ผมได้มาอาศัยอยู่
ที่หมู่ที่ ๔ ไม่ได้รับการแก้ไข ผมได้เข้าไปปรึกษาท่านนายก อบต. ท่านนายก 
อบต.ได้ลงมาตรวจสอบแก้ไขในส่วนของพ้ืนที่ของชาวบ้านที่ติดล าจักราชมี
ปัญหาเศษสวะมาจากอ าเภอหนองบุญมากมาจากล าจักราชและมารวมอยู่ที่
หมู่ที่ ๔ ถ้ามีการแก้ไขผมจะประชุมและปรึกษากับชาวบ้านที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียง 
พ้ืนที่อยู่ในเขตของชาวบ้านหรือไม่เราจะแก้ไขพ้ืนที่ตรงไหนได้อย่างไรผมจะ
น าข้อมูลและน าไปเรียนกับท่านนายก อบต.อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายก อบต.                           ผมได้ปรึกษากับกรมเจ้าท่าพ้ืนที่ล าน้ าต่างๆกรมเจ้าท่าได้กันพ้ืนที่ไว้เป็นที่

เรียบร้อยแล้วทางกรมเจ้าท่ าได้แจ้งผมว่าไม่ต้องกังวล  แต่ก่อนที่จะ
ด าเนินการผมต้องแจ้งให้เจ้าของพ้ืนที่ดังกล่าวทราบก่อนถ้าไม่แจ้งให้
ชาวบ้านรับทราบก่อนจะเริ่มด าเนินการและอาจจะเป็นพ้ืนที่สาธารณะต้อง
แจ้งให้ทราบก่อนแต่ถ้าในการแก้ปัญหาส่วนรวมที่อยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงใน
ส่วนโครงการด าเนินงานก็อยากจะให้เป็นที่เป็นของกรมเจ้าท่าด าเนินการให้
โครงการด าเนินการไปอย่างราบรื่นให้ผู้รับผลกระทบไว้วางใจไม่อยากให้เกิด
ปัญหาในส่วนของผมจึงน าเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านมนตรี ครับ 
นายมนตรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

มนตรี เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ ผมขอปรึกษาเรื่องของโครงการขุด
ลอกคลองปากอ่าว ผมขอเสนอว่าโครงการขุดลอกคลองปากอ่าวไม่ต้องขุด
ลอกแล้วก็ได้ครับน้ าท่วมไหลไปหมดแล้ว ผมขอปรึกษาท่านนายก อบต.และ
สมาชิก อบต.ทุกท่านผมอยากจะให้เปลี่ยนโครงการจากขุดลอกคลอง
ปากอ่าวไปท าเป็นโครงการอ่ืนได้ไหมครับไปขุดลอกคลองที่ตื้นเขินที่ไม่ใช่
คลองปากอ่าว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ โครงการขุดลอกคลองปากอ่าวทางบริษัทอุตสาหกรรมโคราช ได้น าเรื่องไป
ประสานกับกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง
โครงการดังกล่าวได้ เชิญท่านณรงค์ครับ 
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นายณรงค์ เรียนประธานสภาฯ  สมาชิก อบต.  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณรงค์ 
มิ่งพิมาย  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1๑  โครงการขุดลอกคลองปากอ่าวเปลี่ยนเป็น
โครงการอ่ืนไม่ได้ครับเพราะผมได้น าส าเนาบัตรประชาชนหมู่ที่ 11 ไปให้กับ
ทางบริษัทอุตสาหกรรมโคราชแล้วครับและกรมเจ้าท่าเซ็นอนุมัติโครงการขุด
ลอกคลองอ่าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอน้ าแห้งแล้วจะด าเนินการการขุดลอก
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ ขอเชิญ
ครับ เชิญครับ  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลำ   ๑๐.๔๐  น. 
 

 
                                            (ลงชื่อ)   สุวนันท์  กระพือพงษ์         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุ                     
                                                     (นางสาวสุวนนัท์  กระพือพงษ์) 
                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 
                                            (ลงชื่อ)   สวัสดิ์  เยี่ยงอย่าง     กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
             (นางสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง) 
 
                                            (ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
             (นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์) 
 
                                          (ลงชื่อ)  ล ายงค์  ราวพิมาย      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

(นางล ายงค ์  ราวพิมาย) 
 

 
 

 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  ได้รับรองรายงาน     . 
การประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 256๕ เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน 256๕     
 
 (ลงชื่อ)       สมพงษ์  มิดสันเมียะ 
             (นายสมพงษ์   มิดสันเทียะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
     ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  
     โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องการจดบันทึก ในวันที่ ................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง (ชั้น ๒) จ านวน.......หน้าพร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้
ด้วยแล้ว 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
 

              (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นางสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง) 

 
                    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                   (นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์) 

 
                  (ลงชื่อ) ............................................................. .กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นางล ายงค ์  ราวพิมาย) 
 
 
 
 
 
 
*สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง ได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง สมัย................สมัยที่..............ครั้งที่........... 

ประจ าปี พ.ศ. ................................... เมื่อวันที่................................................................  

 

 

 

                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………… ผู้ตรวจรายงานการประชุม             
                                       (นายสมพงษ์   มิดสันเทียะ) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 

 


